

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในท้องถิ่น

ผู้ฝึกงานและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคต่างเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์ที่จะเรียนรู้เทคนิคและความชำนาญ แต่การได้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนในท้องถิ่นเข้าใจกันและกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่มีความหมายในการใช้ดำเนินชีวิตระหว่างฝึกงานของท่านเป็นอย่างมาก การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่น เข้าร่วมชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น ยังจะทำให้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของคุณเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วย ในท้องถิ่นที่คุณอยู่ก็ยังมีกิจกรรมที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมหรือเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อชาวต่างชาติด้วย ลองร่วมทำกิจกรรมดูหน่อยไหม

คุณสามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆของท้องถิ่นได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ และการแนะนำในรูปแบบต่างๆจากทางหมู่บ้านตำบลจังหวัดที่ถูกแจกจ่ายมายังบริษัทที่รับท่านเข้าฝึกงานหรือที่พักอาศัย ลองดูตามกระดานติดประกาศเวลาที่ออกไปข้างนอก คุณอาจจะได้พบผู้คนที่บังเอิญในงานหรือเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถขอข้อมูลข่าวสารได้จากหน่วยงานของหมู่บ้านตำบลจังหวัดได้ด้วย ทั้งนี้มีสมาคมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอยู่ในบางท้องถิ่นด้วย

ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูกาลจัดงานกีฬาในโรงเรียนและท้องถิ่น บริษัทที่รับท่านเข้าฝึกงานอาจจะเข้าร่วมงานกีฬาของท้องถิ่นด้วยก็ได้ นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมอยู่เป็นประจำ เช่น กิจกรรมการทำความสะอาดถนนและแม่น้ำ เยี่ยมเยือนบ้านพักคนชรา เป็นต้น อีกทั้งบางท้องถิ่นก็มีการจัดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับประชาชนชาวต่างชาติ หรือการแนะนำวัฒนธรรมและการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศด้วย

การเข้าร่วมการจัดงานและทำกิจกรรมของท้องถิ่น จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ในทางตรงกันข้าม ท่านสามารถแนะนำการรับประทานอาหาร

และวัฒนธรรมของประเทศภูมิตำเนาของท่านให้คนในท้องถิ่นได้รู้จัก ใช้โอกาสในแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนใน
ท้องถิ่น ทำให้ชีวิตการฝึกงานของท่านมีความหมายยิ่งขึ้น

อนึ่งบริษัทที่รับท่านเข้าฝึกงาน อาจจะมีที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทั่วทั้งบริษัท กลุ่มบริษัทในเครือ หรือ
กับท้องถิ่นในงานต่างๆ ขอให้ปรึกษากับผู้ให้คำชี้แนะด้านการฝึกงานหรือผู้ให้คำชี้แนะด้านการดำเนินชีวิตใน
บริษัทที่รับท่านเข้าฝึกงาน ทำความเข้าใจให้เพียงพอก่อนแล้วค่อยดำเนินการ